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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  คร้ังที่  3  ประจำปี  พ.ศ. 2567 

วันพุธที่  21  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2567  เวลา  14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   

รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ผู้มาประชุม 
1. นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   
2. นายอภิสิทธิ์  เวียนวิเศษ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  คนที่  1 
3. นายนพกรณ์  วัชรจำรูญ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  คนที่  2 
4. นายสมปอง  บัวพิม   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   
5. นายอำนาจ  เรืองจินดา  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.เมือง 
6. นางสาวเกวลิน  ชัยวัฒนกุลวานิช สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.เมือง 
7. นางสาววิววิกา  กล้าแท้  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  5  อ.เมือง 
8. นายดำรงพล  กล้าจริง   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  6  อ.เมือง 
9. นายมนตรี  เกียรติก้องชูชัย  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  4  อ.เมือง 
10. นายอลงกต  ลาสิทธิ์   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.ภูเขียว 
11. นางสาววิเมลือง  แก้วศิริ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.ภูเขียว 
12. นายสุธชิัย  พรมกุดตุ้ม  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.คอนสวรรค์ 
13. นายวรวิทย์  อุระวัฒนพันธุ์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.จัตุรัส 
14. นายมนตรี  อินทรักษา  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.จัตุรัส 
15. นางจริยา  สุจริยา   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.แก้งคร้อ 
16. นายชัยสากล  มาสิงห ์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.บ้านเขว้า 
17. นายวรวฒุิ  จิตร์จันทึก  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.บ้านเขว้า 
18. นางสาวจารุวรรณ  จังหวะ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.หนองบัวแดง 
19. นายเอกพล  สงวนวงศ์ชัย  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.บำเหน็จณรงค์ 
20. นายอำนาจ  ศรีหลง   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.หนองบัวแดง 
21. นายนฤพนธ์  งามประเสริฐ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.คอนสาร 
22. นายปรัชญา  แต่งทรัพย์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.เทพสถิต 
23. นางสาวทรายศิรินทร์  ภูก่ันมาศกุล สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.เทพสถิต 
24. นายชาญณรงค์  ผดุงขวัญ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.ภักดีชุมพล 
25. นายสุรพล  ชาญตะคุ   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.หนองบัวระเหว 
26. นายสถาพร  สงคราม  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.เนินสง่า 

รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิท่ีลาการประชุม   
1. ลาป่วย 
    ไม่มี 
2. ลากิจ 
1. นายอธิชานนท์  มักขุนทด  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.ซับใหญ่ 
2. นายนพเดช  ถ้ำแก้ว   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.หนองบัวแดง 
3. นายรณชัย  นามวิจิตร   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.คอนสาร 
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4. นางกาญจนา ชื่นจิตร   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.เกษตรสมบูรณ์ 
5. นายวรฉัตร  พงศ์ธีระดุลย์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.เกษตรสมบูรณ์ 
6. นายประสิทธิ์  พาจันทร์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.บ้านแท่น 
7. นายจตุพร  ติ้วสุวรรณ   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  4  อ.ภูเขียว 
8. นายรุจาพงษ์ สิริเศรษฐานันท์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.เกษตรสมบูรณ์ 

รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิท่ีขาดการประชุม  
1. นางสาวเกตศิริ  จรรย์โกมล  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.ภูเขียว 
2. นายวรวุฒ ิ ประภามณฑล  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.เมือง 

รายชื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการจังหวัดชัยภูมิ 
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 
1. พลเรือเอกสุวิทย์  ธาระรูป  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
2. นายไถง  ครอบบัวบาน   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
3. นายประวิทย์  ตรีสรานุวัฒนา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
4. นายอดุลย์  ชูยะชัย   ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
5. นายวัลลภ  ไชยคาน   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
6. นางพรปวีย์  สนธิ์ชัย   แทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
7. นางทองคูณ  หาญเวช   เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
8. นางสาวนวพรรษ  สกุลอนันท์  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
9. นางมณีรัตน์  ชีวะไพบูลย์  ผู้อำนวยการกองคลัง  
10. นายนเรศ  รักเพ็ง   ผู้อำนวยการกองช่าง 
11. นายวายุ  วัฒโน    แทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
12. จ.อ.นันทวุฒิ  ป้องขันธ์  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
13. นางจันทร์ทิพ  วงศ์ฮาด  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
14. นางสมหมาย  แถวโสภา  รกท. ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
15. นายสังเวียน งาหัตถี   รกท. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
16. นางสาวกานดา  กฤตศพัฒน์  รกน. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
17. นางสาวเกสรา  จันเขียด  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา  
18. จ่าเอกจิรายุทธ  แก้วนามอง  หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
19. นางสาววรรณรว ี แสงสดีา  หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล 
20. นายกฤษดา  เริงชัยภูมิ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
21. นางวราพร  หน่ายครบุรี  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
22. นางลัดดาวรรณ  เบาสันเทียะ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
1. นางสาวชญาภา  โคตรนาวัง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
2. นายจิรเจต  ลิ้มภักด ี   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
3. นางสาวมณฑาทิพย์  กลางสาทร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
4. นางสาวยุพา  พินนอก   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
5. นางปริศรา ใจอดทน   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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6. นางสาวอภิรดี  ศรีโฉม   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
7. นางสาวพัณณิตา  ไชยทองศรี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
8. นางสาวนันทิดา  ประชากูล  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
9. นางสาวชุติมา  หาญเวช   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
10. นางศิริรัก  โทแก้ว   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
11. นางอัมรี  ปลื้มโชค   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
12. นายภัทรกร  ประสพผล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
13. นางสาวสุขฤทัย  ลาวิชัย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
14. นางสุภาภรณ์  สลิดกุล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
15. นายไชยวัฒน์ สภุาพงษ์  พนักงานขับรถยนต์  
16. นางสาวลภสัรดา  ก้านศรี  คนงาน 
17. นายทองพูน  ชาวิชัย   คนงาน 
18. นางเดือนเพ็ญ  เนตรพล  คนงาน 
19. นายศิรสิทธิ์  จันทสังข์  คนงาน 
20. นางสาวนาริน  หาญพยัคฆ์  คนงาน 
21. นายอรรถดิษฐ์  จันตะเสน    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
เริ่มประชุมเวลา    14.15 น. 
นายสมปอง  บัวพิม 
เลขานุการสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา       
ผู้ทรงเกียรติ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
ทุกท่านครับ ขณะนี้เวลา 14.15 น. วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.
2567 ในวันพุธที่  21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และการประชุมสภาในครั้งนี้  ได้มี
การบันทึกเสียงไว้เพ่ือจัดทำเป็นรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ต่อไปกระผมนายสมปอง บัวพิม สมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  อำเภอคอนสวรรค์ เขต 2              
ทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขอเรียนเชิญ
ท่านกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ขึ้นทำหน้าที่ดำเนินการประชุมในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ 
เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่านรองฯ ทั้ง 3 ท่าน 
พร้อมคณะผู้บริหาร ท่านรองปลัดฯ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ             
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมครับ บัดนี้
ครบองค์ประชุมแล้วนะครับ วันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ 
สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2567 ครับ ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบ
วาระที่ 1 วันนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ติดภารกิจ
นะครับ ท่านได้ทำหนังสือมอบหมายให้ท่านพลเรือเอกสุวิทย์ ธาระรูป             
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  คนที่ 1 เข้าร่วมประชุม
และเสนอญัตติแทนท่านนะครับ ตามหนังสือมอบหมาย ที่ ช ย 51002.2/5 
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วน 
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ระเบียบวาระท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่  2 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 
 
พลเรือเอกสุวิทย์ ธาระรูป 
รองนายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ  
นายไถง  ครอบบัวบาน  
รองนายก อบจ.ชัยภูมิ  
 
 
 
 
 
 

จังหวัดชัยภูมิ ต้องปฏิบัติภารกิจนอกพ้ืนที่ไม่สามารถเข้าร่วมการ
ประชุมได้ เพ่ือให้การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                  
จึงมอบหมายให้ พลเรือเอกสุวิทย์ ธาระรูป รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมและเสนอญัตติให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิพิจารณา ตามวันและเวลาดังกล่าว ลงชื่อท่านอร่าม 
โล่ห์วีระ ถูกต้องนะครับ 
แจ้งเพื่อทราบเรื่องท่ี 1 วันนี้มีสมาชิกลา จำนวน 8 ท่านนะครับ  
1. ลาป่วย ไม่มี 
2. ลากิจ จำนวน 8 คน 
1. นายอธิชานนท์  มักขุนทด เขต อ.ซับใหญ่ 
2. นายนพเดช  ถ้ำแก้ว  อ.หนองบัวแดง  เขต  3   
3. นายรณชัย  นามวิจิตร  อ.คอนสาร  เขต  1    
4. นางกาญจนา ชื่นจิตร อ.เกษตรสมบูรณ์  เขต  1   
5. นายวรฉัตร  พงศ์ธีระดุลย์ อ.เกษตรสมบูรณ์  เขต  3   
6. นายประสิทธิ์  พาจันทร์  เขต อ.บ้านแท่น 
7. นายจตุพร  ติ้วสุวรรณ อ.ภูเขียว  เขต  4   
8. นายรุจาพงษ์ สิริเศรษฐานันท์  อ.เกษตรสมบูรณ์  เขต  2   
แจ้งเพื่อทราบเรื่องท่ี  2   
เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่  1 ประจำปี  พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่  1 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 
- มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับ  มีไหมครับ  ถ้าไม่มี
ถือว่าที่ประชุมให้การรับรองนะครับ 
ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (11 แห่ง) เชิญท่านรองฯ สุวิทย์ครับ 
เรียน  ท่ าน ประธานสภ าองค์ การบ ริห ารส่ วนจั งห วัดชั ยภู มิ               
คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ (11 แห่ง) ผมขอมอบให้ นายไถง  ครอบบัวบาน รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้อ่านญัตติแทนครับ 
เชิญท่านไถง  ครอบบัวบาน ครับ 
 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายไถง ครอบบัวบาน 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบหมายให้อ่าน
ญั ตติ ขออนุ มั ติ จั ดซื้ อครุภั ณฑ์ โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตำบล                
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  (11 แห่ง) เรียน  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ได้ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 
11 แห่ง   ประกอบด้วย 
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1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ 
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุบโพธิ์  
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสองห้อง  
5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด  
6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะไฟหวาน  
7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมแก้ว  
8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเฆ่  
9. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแก 
10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายางกลัก  
11. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากจาบ 
ได้ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ 
1) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 แห่ง จำนวน 2 รายการ 
1.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง จำนวน 1 รายการ  
1.1.1 บันไดอลูมิเนียม 12 ชั้น จำนวน 1 อัน ๆ  ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 
3,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566  ราคาได้มาจากการ
สืบราคาจากท้องตลาด 
รวมจำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,000 บาท 
1.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะไฟหวาน จำนวน 1 รายการ  
1.2.1 เครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 2 ก๊อก  จำนวน 1 เครื่อง ๆ  ละ 15,600 บาท  
เป็นเงิน 15,600 บาท  
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับ
เดือนธันวาคม 2566     
รวมจำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,600 บาท 
2) ประเภทครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 แห่ง จำนวน 9 รายการ 
2.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ จำนวน 4 รายการ 
2.1.1 เตียงตรวจครรภ์/สังเกตอาการ จำนวน 2 เตียง ๆ  ละ 15,000 บาท  
เป็นเงิน 30,000 บาท 
2.1.2 Ambu bag ผู้ใหญ่  จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 
4,500 บาท 
2.1.3 Ambu bag เด็กเล็ก  จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 
4,500 บาท    
2.1.4 บันไดขึ้นเตียง 2 ขั้น  จำนวน 2 อัน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 
3,000  บาท 
โดยมีคุณลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566  ราคาได้มาจาก              
การสืบราคาจากท้องตลาด 
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รวมจำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 42,000 บาท 
2.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด จำนวน 1 รายการ 
2.2.1 เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
25,000 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท 
โดยคุณลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก
งบประมาณ ฉบับ เดือนธันวาคม 2566 ตั้งงบประมาณตามบัญชีรายการ
ครุภัณฑ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ พฤษภาคม 2565 
รวมจำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 25,000 บาท 
2.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะไฟหวาน จำนวน 3 รายการ 
2.3.1 เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์สำหรับหน่วยปฐมภูมิ จำนวน 1 เครื่อง ๆ  
ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท 
โดยคุณลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก
งบประมาณ ฉบับ เดือนธันวาคม 2566 ตั้งงบประมาณตามบัญชีรายการ
ครุภัณฑ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ พฤษภาคม 2565 
2.3.2 เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดดิจิตอล แบบสอดแขน จำนวน               
1 เครื่อง  ๆละ 64,000 บาท เป็นเงิน 64,000 บาท 
2.3.3 เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง ๆ  
ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับ
เดือนธันวาคม 2566     
รวมจำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 114,000 บาท 
2.4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากจาบ จำนวน 1 รายการ 
2.4.1 เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง ๆ  ละ 2,500 บาท  
เป็นเงิน 5,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566  ราคาได้มาจาก              
การสืบราคาจากท้องตลาด 
รวมจำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,000 บาท 
3) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 แห่ง จำนวน 33 รายการ 
3.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง จำนวน 9 รายการ  
3.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน                
2 เครื่อง  ๆละ 24,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท 
3.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ 32,000 บาท  เป็นเงิน 
32,000 บาท 
3.1.3 เครื่ องสำรองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่ อง ๆ ละ                   
2,500 บาท  เป็นเงิน 12,500 บาท 
 3.1.4 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จำนวน 2 เครื่อง ๆ  ละ 4,100 บาท  เป็นเงิน 8,200 บาท 
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3.1.5 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิดขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
3,300 บาท  เป็นเงิน 6,600 บาท 
 3.1.6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน                    
1 เครื่อง  ๆละ 2,400 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท 
3.1.7 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน               
2 เครื่อง  ๆละ 700 บาท  เป็นเงิน 1,400 บาท 
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 
13 มีนาคม 2566 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
3.1.8 เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ยา จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 6,320 บาท                    
เป็นเงิน 6,320 บาท 
 3.1.9 กล้องระบบคอนเฟอเรนซ์ พร้อมระบบไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด ๆ  ละ 
5,240 บาท เป็นเงิน 5,240 บาท  
โดยมีคุณลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ราคาได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
รวมจำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 122,660 บาท 
3.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ จำนวน 1 รายการ  
3.2.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง ๆ  ละ 5,700 บาท  
เป็นเงิน 5,700 บาท  
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 
13 มีนาคม 2566 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
รวมจำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,700 บาท 
3.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสองห้อง จำนวน 4 รายการ 
3.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ 32,000 บาท  เป็นเงิน 
32,000 บาท 
3.3.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์   
(Ink Tank Printer)  จำนวน 1 เครื่ อง ๆ ละ 8,000 บาท  เป็ นเงิน                    
8,000 บาท 
3.3.3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จำนวน 1 เครื่อง ๆ  ละ 4,100 บาท  เป็นเงิน 4,100 บาท 
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 
13 มีนาคม 2566 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
3.3.4 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบมุมมองคงที่สำหรับ              
ติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท  เป็นเงิน 
22,000 บาท 
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โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของ                
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ฉบับเดือนมิถุนายน 2564  ประกาศ ณ วันที่ 
11 มิถุนายน 2564 
รวมจำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 66,100 บาท 
3.4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด จำนวน 2 รายการ  
3.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ 32,000 บาท  เป็นเงิน 
32,000 บาท 
3.4.2 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง ๆ  ละ 5,700 บาท  
เป็นเงิน 5,700 บาท  
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 
13 มีนาคม 2566 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
รวมจำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 37,700 บาท 
3.5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะไฟหวาน จำนวน 6 รายการ 
3.5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
20,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท 
3.5.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง  ๆ
ละ 19,000 บาท เป็นเงิน 57,000 บาท 
3.5.3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จำนวน 1 เครื่อง ๆ  ละ 4,100 บาท เป็นเงิน 4,100 บาท 
 3.5.4 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน  
4 เครื่อง  ๆละ 700 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท 
 3.5.5 จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 
4,500 บาท  เป็นเงิน 13,500 บาท 
 3.5.6 เครื่ องสำรองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่ อง ๆ ละ                 
2,500 บาท  เป็นเงิน 5,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 
13 มีนาคม 2566 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
รวมจำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 102,400 บาท 
3.6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมแก้ว จำนวน 1 รายการ  
3.6.1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20หน้า/
นาที) จำนวน 1 เครื่อง  ๆละ 11,000 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท  
 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 
13 มีนาคม 2566 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
รวมจำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 11,000 บาท 
3.7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแก จำนวน 4 รายการ 
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3.7.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน               
2 เครื่อง  ๆละ 24,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท 
3.7.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์          
(Ink Tank Printer)  จำนวน 1 เครื่ อง ๆ ละ 8,000 บาท  เป็ นเงิน                 
8,000 บาท 
3.7.3 เครื่ องพิมพ์แบบฉีดหมึ ก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3             
จำนวน 2 เครื่อง ๆ  ละ 8,000 บาทเป็นเงิน 16,000 บาท 
3.7.4 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ๆ  
ละ 24,000 บาท  เป็นเงิน 24,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 
13 มีนาคม 2566 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
รวมจำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 96,000 บาท 
3.8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายางกลัก จำนวน 5 รายการ  
3.8.1 เครื่องคอมพิวเตอร์  All in one สำหรับงานสำนักงาน จำนวน                      
1  เครื่อง  ๆละ 20,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท 
3.8.2 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน            
4 เครื่อง  ๆละ 700 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท 
3.8.3 ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่  3 ที่ มีลิ ขสิทธิ์ถูกต้อง             
ตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด ๆ  ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท 
3.8.4 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ๆ  
ละ 19,000 บาท  เป็นเงิน 19,000 บาท 
3.8.5 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ                    
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 4,200 บาท 
เป็นเงิน 4,200 บาท 
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 
13 มีนาคม 2566 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
รวมจำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 55,000 บาท 
3.9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากจาบ จำนวน 1 รายการ  
3.9.1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที ) จำนวน                        
1 เครื่อง  ๆละ 3,300 บาท เป็นเงิน 3,300 บาท  
 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 
13 มีนาคม 2566 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
รวมจำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,300 บาท 
4) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 แห่ง จำนวน 7 รายการ 
4.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง จำนวน 2 รายการ  
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4.1.1 ชุดลำโพง สำหรับระบบคอนเฟอเรนซ์  จำนวน 1 ชุด ๆ ละ                           
4,590 บาท เป็นเงิน 4,590 บาท  
4.1.2 ตู้ลำโพงพร้อมอุปกรณ์  ขนาด 16 นิ้ ว สำหรับใช้งานจัดอบรม                  
จำนวน 1 ชุด ๆ  ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 9,500 บาท  
โดยมีคุณลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566  ราคาได้มาจาก                 
การสืบราคาจากท้องตลาด 
รวมจำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 14,090 บาท 
4.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุบโพธิ์ จำนวน 1 รายการ  
4.2.1 ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง และไมโครโฟนไร้สาย  ประกอบด้วย 
ตู้ เบส ขนาด 18 นิ้ ว 1,200 วัตต์   ตู้กลางแหลม ขนาด 600 วัตต์                 
เพาเวอร์แอมป์  400 วัตต์   ครอส 2 ทาง  มิกเซอร์ 4 ช่อง  ไมค์ลอย                
2 ด้ามไมค์ จำนวน 1 ชุด ๆ  ละ 50,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566  ราคาได้มา                  
จากการสืบราคาจากท้องตลาด 
รวมจำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 50,000 บาท 
4.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะไฟหวาน จำนวน 1 รายการ  
4.3.1 ตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ล้อลาก ดอกลำโพง ขนาด 15 นิ้ ว               
จำนวน 1 ชุด ๆ  ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566  ราคาได้มาจากการ
สืบราคาจากท้องตลาด 
รวมจำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,000 บาท 
 4.4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเฆ่ จำนวน 1 รายการ  
4.4.1 ชุดลำโพงอเนกประสงค์แบบมีแอมป์ในตัวดอกลำโพง ขนาด 15 นิ้ว 
พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 10,650 บาท เป็นเงิน                
21,300 บาท  
โดยมีคุณลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566  ราคาได้มา              
จากการสืบราคาจากท้องตลาด 
รวมจำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 21,300 บาท 
4.5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายางกลัก จำนวน 1 รายการ  
4.5.1 ชุ ดเครื่ องเสี ยงตามสายภายในอาคาร จำนวน 1 ชุ ด ๆ ละ                    
18,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566  ราคาได้มาจาก                 
การสืบราคาจากท้องตลาด 
รวมจำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 18,000 บาท 
4.6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากจาบ จำนวน 1 รายการ  
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4.6.1 ตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ล้อลาก ดอกลำโพง ขนาด 15 นิ้ ว                      
จำนวน 1 ชุด ๆ  ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566  ราคาได้มาจาก                
การสืบราคาจากท้องตลาด 
รวมจำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,000 บาท 
5) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 แห่ง จำนวน 2 รายการ 
5.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง จำนวน 1 รายการ  
5.1.1 โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว จำนวน                
1 เครื่อง  ๆละ 45,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ                 
ฉบับเดือนธันวาคม 2566     
รวมจำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 45,000 บาท 
5.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด จำนวน 1 รายการ  
5.2.1 เครื่องฉายมัลติมี เดีย ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens  
จำนวน 1 เครื่อง ๆ  ละ 26,900 บาท เป็นเงิน 26,900 บาท  
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ                 
ฉบับเดือนธันวาคม 2566     
รวมจำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 26,900 บาท 
6) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 แห่ง จำนวน 24 รายการ 
6.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง จำนวน 9 รายการ  
6.1.1 โต๊ะทำงาน ระดับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 20,990 บาท               
เป็นเงิน 20,990 บาท  
6.1.2 เก้ าอ้ี สำนั กงาน บุ  PVC จำนวน 4 ตั ว ๆ ละ 1,790 บาท                  
เป็นเงิน 7,160 บาท  
6.1.3 โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต สีเขียว จำนวน 1 ตัว ๆ  ละ 5,290 บาท  
เป็นเงิน 5,290 บาท  
6.1.4 เก้าอ้ีสำนักงาน มีที่ พักแขน จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 3,190 บาท              
เป็นเงิน 3,190 บาท  
6.1.5 เก้าอ้ีแถวสแตนเลส 3 ที่นั่ ง จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 4,290 บาท               
เป็นเงิน 8,580 บาท  
6.1.6 โต๊ะประชุมโฟเมก้า 75 * 180 เซนติเมตร จำนวน 7 ตัว ๆ ละ               
1,850 บาท  เป็นเงิน 12,950 บาท  
6.1.7 ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 4,090 บาท                 
เป็นเงิน 4,090 บาท  
6.1.8 ตู้บานเลื่อนทึบ จำนวน 1 ตู้ ๆ  ละ 3,890 บาท เป็นเงิน 3,890 บาท  
6.1.9 ตู้เซฟนิรภัย ขนาด 1,000 กิโลกรัม จำนวน 1 ตู้ ๆ  ละ 9,500 บาท  
เป็นเงิน 9,500 บาท  
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โดยมีคุณลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566  ราคาได้มา                     
จากการสืบราคาจากท้องตลาด 
รวมจำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 75,640 บาท 
6.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ จำนวน 2 รายการ  
6.2.1 โต๊ะสำนักงาน ขนาด กว้าง 67 x ยาว 138 x สูง 75 เซนติเมตร 
จำนวน 1 ตัว ๆ  ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 9,500 บาท 
6.2.2 ตู้นิรภัย ขนาด 42 กิโลกรัม จำนวน 1 ตู้ ๆ  ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 
10,000 บาท  
 โดยมีคุณลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566 ราคาได้มาจาก                
การสืบราคาจากท้องตลาด 
รวมจำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 19,500 บาท 
6.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด จำนวน 1 รายการ  
6.3.1 ตู้นิรภัย  จำนวน 1 ตู้ ๆ  ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566  ราคาได้มา                      
จากการสืบราคาจากท้องตลาด 
รวมจำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,000 บาท 
6.4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะไฟหวาน จำนวน 5 รายการ  
6.4.1 โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต  จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 6,000 บาท                   
เป็นเงิน 12,000 บาท  
6.4.2 เก้าอ้ีสำนักงาน บุนวม มีที่ เท้าแขนและล้อ  จำนวน 9 ตัว ๆ ละ 
4,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท 
6.4.3 พัดลมโคจร ติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว  จำนวน 5 เครื่อง ๆ  ละ 1,200 
บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
6.4.4 ชุดรับแขก บุนวม แบบ 5 ที่นั่ง รวมโต๊ะกลาง  จำนวน 1 ชุด ๆ  ละ 
18,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566  ราคาได้มา                      
จากการสืบราคาจากท้องตลาด 
6.4.5 ตู้ เหล็ก แบบ 2 บาน  จำนวน 1 ตู้  ๆ ละ 6,600 บาท เป็นเงิน          
6,600 บาท  
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ                 
ฉบับเดือนธันวาคม 2566     
รวมจำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 78,600 บาท 
6.5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเฆ่ จำนวน 4 รายการ  
6.5.1 ตู้นิรภัย  จำนวน 1 ตู้ ๆ  ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท  
6.5.2 เก้าอ้ีแถว 4 ที่นั่ ง จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน                   
16,000 บาท  
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6.5.3 เก้าอ้ีสำนักงานบุนวม มีที่เท้าแขนและล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 
3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
6.5.4 โต๊ะพับหน้าโฟเมก้าหรือเมลามีนขาว จำนวน 6 ตัว ๆ  ละ 850 บาท 
เป็นเงิน 5,100 บาท  
 โดยมีคุณลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566  ราคาได้มาจาก               
การสืบราคาจากท้องตลาด 
รวมจำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 37,100 บาท 
6.6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายางกลัก จำนวน 3 รายการ  
6.6.1 ชุดรับแขก บุนวม แบบ 5 ที่นั่ง รวมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 
25,000 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท  
6.6.2 ตู้ เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน เปิดกระจก ขนาด กว้าง 91.5 ซม.             
ลึก 45.7 ซม. สูง 183 ซม. จำนวน 1 ตู้  ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน            
6,000 บาท  
6.6.3 ตู้เอกสารบานเลื่อน แบบกระจก ทรงเตี้ย ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้ ๆ  
ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566  ราคาได้มาจาก                
การสืบราคาจากท้องตลาด 
รวมจำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 41,000 บาท 
รวมรายการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 11 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
1,156,590 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒5๖๐ และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
ขอ ๖ การใชจ่ายเงินบำรุง ใหจ่ายเพ่ือการสาธารณสุขและการบริหารจัดการ
โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ดังนี้ 
(๕) คาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
สาธารณสุข 
วรรคสาม การใชจ่ายเงินบำรุงตาม (๕) ใหเสนอผู้บริหารทองถิ่นใหความ
เห็นชอบแล้วเสนอใหสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอนุมัติ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7303 ลงวันที่ 30 
กันยายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
ของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 3 การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจ่ายจากเงินบำรุงให้ถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
การใช้จ่ายเงินบำรุงเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลหรือหัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วน 
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นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 
 
 
พลเรือเอกสุวิทย์ ธาระรูป 
รองนายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ  
นายไถง  ครอบบัวบาน  
รองนายก อบจ.ชัยภูมิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท้องถิ่น เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบและเสนอสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอนุมัติ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงเสนอญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์     
โดยจ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามรายการข้างต้น จึง
เรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  พล.ร.อ.สุวิทย์  ธาระรูป รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ 
ครับในญัตตินี้มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ มีไหมครับ         
ถ้าไม่มีนะครับ ประธานจะขอมตินะครับ เชิญเลขานับองค์ประชุมครับ 
สมาชิกฯ ทั้งหมด 21 ท่าน รวมประธานและเลขานะครับ ประธาน
จะถามนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ (11 แห่ง) กรุณายกมือด้วยครับ เห็นชอบ 20 ท่าน สมาชิก
ท่านใดไม่เห็นชอบมีไหมครับ ไม่มีนะครับ เป็นว่างดออกเสียง  1 ท่าน 
คือประธานนะครับ สรุปมติเห็นชอบ 20 ท่านนะครับ มติเป็น              
เอกฉันทน์ะครับ 
ญัตติขออนุมัติปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้ านกุ ดหู ลิ ง  สั งกัดองค์ การบริห ารส่ วนจั งหวัดชั ยภู มิ              
เชิญท่านรองฯ สุวิทย์ ครับ 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  คณะ
ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน ญัตติขออนุมัติปรับปรุงต่อเติม
อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดหูลิง สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ผมขอมอบให้ นายไถง  ครอบบัวบาน                
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้อ่านญัตติแทนครับ 
เชิญท่านไถง  ครอบบัวบาน ครับ 
 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายไถง  ครอบบัวบาน 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบหมายให้อ่าน
ญัตติขออนุมัติปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านกุดหูลิง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เรียน  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ด้วยโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดหูลิง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ขออนุมัติปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านกุดหูลิง รายละเอียดดังนี้ 
- ปรับปรุงต่อเติมห้องประชุม ติดตั้งซ่อมแซมเหล็กดัดโดยรอบอาคาร  
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าชั้นล่าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดหูลิง 
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เป็นเงิน 4๓๗,๐๐๐ บาท  โดยเบิกจ่ายจากเงินบำรุงของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดหูลิง 
รวมรายการขออนุมัติปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านกุดหูลิง  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
จำนวน ๑ แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  43๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่น
เจ็ดพันบาทถ้วน) 
โดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ส่งสำเนาประมาณ
ราคาแบบรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4) และแบบ
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) สิ่งก่อสร้างของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดหูลิง  สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและ
หน่วยบริการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒5๖๐ 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
ขอ ๖ การใชจ่ายเงินบำรุง ใหจ่ายเพ่ือการสาธารณสุขและการบริหาร
จัดการโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ดังนี้ 
(๕) คาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
สาธารณสุข 
วรรคสาม การใชจ่ายเงินบำรุงตาม (๕) ใหเสนอผู้บริหารทองถิ่นให
ความเห็นชอบแลว เสนอใหสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอนุมัต ิ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7303                
ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 3 การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจ่ายจากเงินบำรุง
ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  
การใช้ จ่ ายเงินบำรุงเป็ นค่ าครุภัณ ฑ์  ที่ ดิ นและสิ่ งก่อสร้างให้
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือหัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
และเสนอสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงเสนอญัตติขออนุมัติปรับปรุงต่อ
เติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดหูลิง  โดยจ่ายจาก
เงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ตามรายการข้างต้น 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ    พล.ร.อ.สุวิทย์  ธาระรูป              
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รักษาราชการแทน                                     
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

/นายกฤษฎา... 
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ในญัตตินี้มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ มีไหมครับ ถ้าไม่
มีนะครับ ประธานจะขอมตินะครับ เชิญเลขานับองค์ประชุมครับ 
สมาชิกฯ ทั้งหมด 21 ท่าน รวมประธานและเลขานะครับ ประธาน
จะถามนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ญัตติขออนุมัติปรับปรุงต่อ
เติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้ านกุดหูลิ ง           
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภู มิ  กรุณายกมือด้วยครับ 
เห็นชอบ 20 ท่าน สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบมีไหมครับ ไม่มีนะครับ 
เป็นว่างดออกเสียง 1 ท่าน สรุปมติเห็นชอบ 20 ท่านนะครับ               
มติเป็นเอกฉันท์นะครับ 
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้มีหนังสือถึงประธานสภาฯ   
ที่ ชย 51007.2/151 ลงวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ถอน
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน              
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการไปตั้งจ่าย รายการใหม่ 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) เชิญท่านรองฯ สุวิทย์ครับ 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  คณะ
ผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ  และ
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งบริการ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
ผมขอมอบให้ นายไถง ครอบบัวบาน รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เป็นผู้อ่านขอถอนญัตติแทนครับ 
เชิญท่านไถง  ครอบบัวบาน ครับ 
 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายไถง  ครอบบัวบาน 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบหมายให้อ่านขอ
ถอนญัตติฯ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด) และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้บรรจุ
เข้าระเบียบวาระการประชุมวาระที่ 5 ในการประชุมสภา สมัยแรก ครั้งที่ 
3 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไปแล้วนั้น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   
มีความประสงค์ขอถอนญัตติฯ ในระเบียบวาระที่ 5 เนื่องจากเกิด 

/ความ... 
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ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการจำแนกรายการครุภัณฑ์ในการตั้งจ่าย
งบประมาณ เพ่ือดำเนินการ "จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่" 
ระหว่าง การดำเนินการโครงการเพ่ืออำนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน และการคำเนินการโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำ
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือบริการสาธารณะ             
และกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ 
และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
การดำเนินโครงการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไป 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นขอถอน
ญัตติเรื่องดังกล่าว ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงเรียน
มาเพ่ือโปรดพิจารณา นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ 
ครับ ตามที่ฝ่ายบริหารได้ขอถอนญัตติตามเหตุผลข้างต้นดังกล่าว            
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่านสมาชิกได้รับทราบ              
ทุกท่านแล้วนะครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ             
การประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2565   
ข้อ 55 การขอถอนญัตติหรือคำแปรญัตติหรือการแก้ไขข้อความใน
ญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ  
การขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรองหรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอ
ญัตติจะกระทำเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว 
ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นหรือคำแปรญัตติใน
ขั้นคณะกรรมการแปรญัตติต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ  
ดังนั้นประธาน จะขอมติจากสภาฯ นะครับ ว่าท่านมีความคิดเห็นว่า
จะให้ถอนหรือไม่ให้ถอนนะครับ เชิญเลขานับองค์ประชุมครับ สมาชิกฯ 
ทั้งหมด 22 ท่าน รวมประธานและเลขานะครับ ประธานจะถาม         
นะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ให้ถอนญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่               
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)  กรุณายกมือด้วยครับ เห็นชอบให้
ถอน 21 ท่าน สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ถอนมีไหมครับ ไม่มี              
นะครับ เป็นว่างดออกเสียง 1 ท่าน สรุปมติเห็นชอบ 21 ท่าน               
มติเป็นเอกฉันทค์รับ 
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ 
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แบบแยกส่วน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) เชิญท่านรองฯ  
สุวิทย์ครับ 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะผู้บริหาร 
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมรับฟัง
การประชุมทุกท่าน ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) ผมขอมอบให้นายไถง ครอบบัวบาน รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้อ่านญัตติแทนครับ 
เชิญท่านไถง  ครอบบัวบาน ครับ 
 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายไถง  ครอบบัวบาน 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบหมายให้อ่าน
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นั น ท น า ก า ร  งบ ล งทุ น  ค่ า ค รุ ภั ณ ฑ์  ค รุ ภั ณ ฑ์ ส ำนั ก ง า น 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ              
ด้วยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 5 เครื่อง สำหรับใช้ประจำ
ห้องใต้อัฒจันทร์ฝั่งมีหลังคา สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้
มอบหมายให้ฝ่ายท่องเที่ยวไปปฏิบัติงาน ณ สนามกีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน                 
ผู้มาใช้บริการสนาม แต่ห้องดังกล่าวยังไม่มี เครื่องปรับอากาศ 
ประกอบกับเครื่องปรับอากาศห้องที่ใช้สำหรับรับรองผู้มาขอใช้บริการ
สนาม เช่น กรณีรับรองในภารกิจรับเสด็จ ชำรุดจากการใช้งานมานาน 
หากซ่อมแซมไม่เกิดความคุ้มค่า จำเป็นต้องจัดหาเครื่องใหม่มา
ทดแทน แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
สำหรับดำเนินการ จึงจำเป็นต้องโอนลดงบประมาณจากประเภทอ่ืน
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ดังนี้ 
1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 
3 เครื่อง ๆ ละ 53,600 บาท งบประมาณ 160,800 บาท 
2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 
12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 16,800 บาท 
 

/3. เครื่อง... 
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3. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด
ไม่ต่ำกว่า 32,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
43,000 บาท 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 220,600 บาท (สองแสนสองหมื่นหกร้อย
บาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณแนบท้ายญัตติ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น” องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงเสนอ
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 ไปตั้ งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม                
และนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ  
นันทนการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ต่อสภาฯ                
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2563 ข้อ 27                   
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ครับในญัตตินี้มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ มีไหมครับ  
ถ้าไม่มีเชิญเลขานับองค์ประชุมครับ สมาชิกฯ ทั้งหมด 24 ท่าน            
รวมประธานและเลขานะครับ ประธานจะขอมตินะครับ สมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) กรุณายกมือด้วยครับ เห็นชอบ 23 ท่านนะครับ สมาชิก
ท่านใดไม่เห็นชอบมีไหมครับ ไม่มีนะครับ เป็นงดออกเสียง 1 ท่าน 
สรุปมติเห็นชอบ 23 ท่านครับ มติเป็นเอกฉันท์ครับ 
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่ารื้อถอน
อาคาร หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
เชิญท่านรองฯ สุวิทย์ ครับ 
เรียน  ท่ าน ประธานสภ าองค์ การบ ริห ารส่ วนจั งห วัดชั ยภู มิ            
คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดิน 

/และ... 
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และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่ารื้อถอนอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ             
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ผมขอมอบให้  นายไถง                  
ครอบบัวบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้อ่านญัตติ
แทนครับ 
เชิญท่านไถง  ครอบบัวบาน ครับ 
 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายไถง ครอบบัวบาน 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบหมายให้อ่าน
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่ารื้อถอนอาคาร 
หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) เรียน  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้วยกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับแจ้งจากโรงเรียนเพชรวิทยาคารว่าขณะนี้
อาคารเรียน (อาคาร 2) เลขรหัสอาคาร 040-50-0018  เสาอาคาร
มีความชำรุดแตกร้าว ส่งผลให้โครงสร้างของอาคารไม่แข็งแรงปลอดภัย 
หากปล่อยไว้อาจเกิดอันตรายต่อนักเรียน ครู และผู้มาติดต่อราชการ 
จำเป็นต้อง ทำการรื้อถอน ในการนี้โรงเรียนเพชรวิทยาคารได้ทำ
หนังสือขออนุญาตรื้อถอนอาคารราชพัสดุดังกล่าว ต่อสำนักงานธนา
รักษ์พ้ืนที่ชัยภูมิ  และได้รับอนุญาตให้รื้อถอนอาคาร ปลูกสร้างบนที่
ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่  ชย.756  ตำบลบ้านเพชร 
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ หลังลำดับ ที่ 12 เรียบร้อยแล้ว โดยให้
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2563 ข้อ 14 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และ
การใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546 หมวด 5 และหมวด 6 ตามหนังสือ
สำนักงานธนารักษ์พ้ืนที่ชัยภูมิ ที่ กค 0318.10/59 ลงวันที่ 19 
มกราคม 2567 แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไม่ได้ตั้ งงบประมาณไว้  จึงจำเป็นต้อง           
ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายอ่ืนไปตั้ งจ่ายรายการใหม่          
เพ่ือดำเนินการรื้อถอนอาคารดังกล่าว  งบประมาณ 470,000 บาท 
รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายแนบท้ายญัตติ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น” องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  จึงเสนอญัตติขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ไปตั้ งจ่ ายรายการใหม่   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่ารื้อถอน
อาคาร หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

/ต่อ... 
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ต่อสภาฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 ข้อ 27     
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ   นายอร่าม โล่ห์วีระ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ครับในญัตตินี้มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ มีไหมครับ 
ถ้าไม่มีนะครับ เชิญเลขานับองคป์ระชุมครับ สมาชิกฯ ทั้งหมด  24 ท่าน 
รวมประธานและเลขานะครับ ประธานจะขอมตินะครับ สมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ  พ .ศ. 2567 ไปตั้ งจ่ายรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่ารื้อถอนอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) กรุณายกมือด้วยครับ เห็นชอบ
ทั้งหมด 23 ท่าน สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบมีไหมครับ ไม่มีนะครับ 
เป็นงดออกเสียง 1 ท่าน สรุปมติ เห็นชอบ 23 ท่าน  มติเป็น        
เอกฉันทค์รับ 
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2 5 6 7  ไปตั้ งจ่ าย รายการใหม่  แผน งาน อุตสาห กรรมและ              
การโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
ส าธารณู ป การ  โครงการก่ อส ร้ า งถนนคอนกรีต เส ริม เหล็ ก                  
สายทาง ชย.ถ.1-0086 แยกทางหลวง 2054 - บ้านหนองหญ้าขาว 
ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)        
เชิญท่านรองฯ สุวิทย์ ครับ 
เรียน  ท่ าน ประธานสภ าองค์ การบ ริห ารส่ วนจั งห วัดชั ยภู มิ            
คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0086 แยกทางหลวง 2054 - 
บ้านหนองหญ้าขาว ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
(กองช่าง) ผมขอมอบให้ นายไถง ครอบบัวบาน รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้อ่านญัตติแทนครับ 
เชิญท่านไถง  ครอบบัวบาน ครับ 
 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายไถง ครอบบัวบาน 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบหมายให้อ่าน
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ค่ าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

/สายทาง... 
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สายทาง ชย.ถ.1-0086 แยกทางหลวง 2054 - บ้านหนองหญ้าขาว 
ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) เรียน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตามที่ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิได้จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 โดยบันทึกข้อมูลคำของบประมาณในระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(BBL) และจัดส่งเอกสารประกอบคำของบประมาณเสนอต่อสำนัก
งบประมาณ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 นั้น สำนักงบประมาณแจ้งว่า
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้ประชาสัมพันธ์เอกสาร
งบประมาณที่ เว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ ทั้ งนี้กรอบวงเงิน
งบประมาณ ขององค์การบริหารส่ วนจั งหวัดชั ยภู มิ  ตามร่าง
พระราชบัญ ญั ติ ฯดั งกล่ าว  จำนวน  8 55 ,10 6 ,000  บาท 
ประกอบด้วย เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 811,104,000 บาท              
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 44,002,000 บาท ซึ่งตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและระยะเวลายื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
นำเงินนอกงบประมาณท่ีมีอยู่ใช้ดำเนินภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นลำดับแรก โดยเฉพาะรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มี
วงเงินต่อหน่วย ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้นำเงินนอกงบประมาณ
สมทบในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ในการนี้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ มีรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0086 แยกทางหลวง 2054 - 
บ้านหนองหญ้าขาว ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัด
ชัยภูมิ งบประมาณดำเนินการรวมทั้งสิ้น 13,280,000 บาท          
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจะต้องสมทบงบประมาณ จำนวน 
1,328,000 บาท  แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิยังไม่ได้ตั้งงบประมาณสมทบ โครงการดังกล่าว         
จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนลดงบประมาณจากประเภทอ่ืน ไป
ตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือสมทบในสัดส่วนร้อยละ 10 ตามหลักเกณฑ์ฯ           
ที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกำหนด จำนวน 1,328,000 บาท 
(หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชี
โอนเงินงบประมาณแนบท้ายญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม 
โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดิน  

/และ... 
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และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0086 แยกทางหลวง 2054 - 
บ้านหนองหญ้าขาว ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัด
ชั ย ภู มิ  (ก อ งช่ า ง )  ต่ อ ส ภ าฯ  โด ย ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  
นายอร่าม  โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ครับในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญท่านชาญณรงค์ 
ครับ 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่เคารพครับ 
สมาชิกสภาจังหวัดเขตอำเภอภักดีชุมพลครับ ในญัตติที่ 8 ครับ ก็ยินดี
กับพ้ืนที่ที่ได้รับงบประมาณนะครับ ที่ได้ขอเข้าไปก็อยากจะสอบถาม
จากสภาแห่งนี้นะครับ ว่ากรณีที่การจะขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรณี
อย่างเช่นสายทางนะครับ จะต้องเป็นสายทางในเขตรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่านั้นใช่หรือไม่ครับ คำถามแรก คำถามที่ 2 
คืองบประมาณที่ได้รับนะครับ ภักดีชุมพลก็เคยได้รับมาสิบเอ็ดล้าน
สามแสนเศษนะครับ ในหลายพื้นที่เคยได้คุยกันว่ามีการถ่ายโอนต่าง ๆ 
นะครับ แต่งบประมาณที่ไม่ได้ตามมาก็อยากจะให้เพ่ือน ๆ สมาชิก     
ทุก ๆ ท่านนะครับ ได้เสนอโครงการขอที่มันเกินศักยภาพขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ทราบกันดีว่าในแต่ละเขตพ้ืนที่นะครับ จะได้เขตละ
ประมาณสามล้าน รวมเบ็ดเสร็จ 36 เขต ก็ 108 ล้านเศษ แต่หนึ่ง
โครงการที่นี่นะครับก็อยู่ที่สิบสามล้านเศษนะครับ เป็นโครงการที่
น่าสนใจ แต่ติดปัญหาตรงที่ว่าหลายครั้งอาจจะขอโครงการแต่ไม่อยู่ใน
แผนของยุทธศาสตร์นะครับ บางทีกองช่างก็ทำไม่ทันส่วนหนึ่งนะครับ 
ก็อยากจะขอฝากว่าก่อนที่จะมีการของบอุดหนุนเฉพาะกิจ หลายพ้ืนที่
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเราก็ดีนะครับ ตรงนี้ก็อยากจะให้ประชาสัมพันธ์ให้กับ
เพ่ือนสมาชิกหรือในเขตพ้ืนที่ที่มีถนนสายทางที่ ได้พูดกันประจำ          
นะครับ โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณที่ไม่เพียงพอในการซ่อมแซม              
หรือบรรเทาความเดือดร้อนส่วนหนึ่งนะครับ ก็อยากจะให้ไม่ว่าจะเป็น
ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ ก็ดีนะครับ ฝ่ายกองช่างก็ดี ฝ่ายงบประมาณก็ดี 
หรือฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ           
นะครับ ให้แจ้งให้สมาชิกเพ่ือสำรวจให้กองช่างออกแบบ และให้            
ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ นะครับ เอาเข้าแผนฯ มันก็จะได้ครบ พ้ืนที่ที่ผม
อภิปรายวันนี้นะครับ ก็คือพ้ืนที่ของภักดีชุมพล 1.37 กิโลเมตร จะขอ
งบอุดหนุนเฉพาะกิจนะครับ แต่ติดปัญหาว่าเข้าแผนไม่ทันสำรวจ             
ไม่ทัน นี่แหละครับในปี 2568 ซึ่งในปีหน้านี้ทราบว่าคงไม่ทันแล้ว        
คงต้องเป็นปี 2569 ซึ่งปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับ พ่ีน้องประชาชน
โดยเฉพาะพ่ีน้องภักดีชุมพลนะครับ ของกระผมถนนมันทรุดเยอะครับ 
แต่ปัญหาก็อย่างที่ผมนำเรียนแหละครับ ว่าเข้าแผนไม่ทัน 

/ประมาณ... 
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ประมาณการไม่ทัน ออกแบบไม่ทันก็เลยตกขบวนซื้อตั๋วรถเมล์ไม่ทัน
นะครับ ก็ขออนุญาตฝากด้วยครับในญัตตินี้ ขอบคุณครับ  
ครับ มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ในญัตติระเบียบวาระที่ 8 นี้              
ถ้าไม่มีจะได้ให้คณะผู้บริหารได้ตอบนะครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ 
เชิญท่านรองสุวิทย์ครับ 
เรี ยนท่ าน ป ระธาน สภ าองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วั ดชั ยภู มิ                
คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมขอตอบปัญหาของภักดีชุมพลนะครับ 
เกี่ยวกับเงินอุดหนุนเราจะขอได้เฉพาะสายทางที่เป็นของ อบจ.ของเรา 
เนื่องจากเงินอุดหนุนนั้นสนับสนุน อปท. นะครับ ก็ขอได้เฉพาะในส่วน
ที่ อบจ.รับผิดชอบครับ ส่วนในข้อเสนออ่ืน ๆ นะครับ หรือมีคำถาม
อ่ืน ๆ ผมจะให้ทางผู้อำนวยการกองแผนฯ เป็นผู้ตอบในรายละเอียด            
ถ้ามีคำถามต่อเนื่องครับ เชิญครับ  
ท่าน ผอ.กองยุทธฯ จะตอบเลยไหมครับ หรือว่าจะตอบในวาระอ่ืน ๆ 
หรือ ผอ.กองช่างครับ ท่านใดท่านหนึ่ง ตอบเลยนะครับ เชิญท่าน ผอ.
กองช่างครับ  
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ                 
ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้ารับฟังการประชุมทุกท่านนะครับ 
ผมนเรศ รักเพ็ง ผอ.กองช่าง ขออนุญาตตอบคำถาม ของท่าน สจ.เขต
ภักดีชุมพลนะครับ ในส่วนของท่านถามมาว่า อย่างไรถึงจะเอาเข้า
แผนฯ ที่จะไปขอเงินอุดหนุนนะครับ โครงการประเภทไหน ท่านรอง
นายกฯ ท่านได้ตอบไปแล้วนะครับ ชัดเจนว่าเป็นถนนโครงการ             
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. หรือทรัพย์สินของ อบจ.นั้นเอง              
ก็คือของภักดีชุมพล เรียนอย่างนี้นะครับ ว่ามีจำนวน 4 สายทาง            
นะครับ  ของภั กดี ชุ มพลนะครับ  ที่ เป็ นถนนถ่ าย โอน  ที่ เป็ น
ถนนลาดยาง บ้านเจียงนะครับ บ้านเจียง ถึงคลองจันทร์ลานะครับ 
เจาทอง บ้านห้วยหินฝนนะครับ คลองจันทร์ลา ถึงบ้านถ้ำวัวแดงนะครับ 
มาจากเขตติดต่อหนองบัวแดงนะครับ แล้วก็บ้านโนนศรีสง่า ถึงบ้าน
คลองห้วยเตยนะครับ จะเป็นถนนลาดยาง ทั้งหมดนะครับ ทั้ง 4 สาย
นะครับ ถ้าท่านมีความประสงค์จะเอาเข้าในแผนของเงินอุดหนุน        
ก็สามารถที่จะดำเนินการประชาคม ผ่านมาทาง อบต.นะครับ ผ่านมา
ทางท่าน สจ.ส่งมายัง อบจ. นะครับ เราจะเร่งดำเนินการ เร่งรัด 
สำรวจออกแบบ และเข้าแผนขอรับเงิน อุดหนุนจากรัฐบาลครับ 
ขอบคุณครับ     
มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญท่านชาญณรงค์ครับ  
 
ครับ ขออนุญาต ต่อคำถามนะครับ ในกรณีที่ เราจะทำข้อบัญญัติ               
ในทุกปีนะครับ ก็จะมีช่วงระยะเวลา เป็นเดือนที่เรารู้กันดี ก่อนที่จะถึง 
30 กันยายน ก็ก่อนจะทำแผนนะครับ ปกติแล้ว กรณีการขอ 

/เงินอุดหนุน... 
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เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยเฉพาะถนนที่เป็นสายทางที่รับผิดชอบของ
เรานี้ ปกติแล้วจะต้องทำก่อนเดือนไหนนะครับ เป็นคำถามที่ว่าจะต้อง
ทำเดือนไหน ถึงจะทันเวลา ห้วงที่จะเข้าแผน และสำรวจไม่ให้ซ้ำซ้อน 
กับการทำข้อบัญญัติฯ มีงบประมาณแต่ละปี เพราะหลายพ้ืนที่ครับ 
กรณีอย่างจัตุรัสก็ดี หนองบัวระเหวก็ดีครับ สายทางที่รับผิดชอบ                
ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ของท่านอำเภอหนองบัวระเหวนี้                    
ท่านสุรพล  ชาญตะคุ จากหนองโจด - หนองจาน – ละหานค่าย - 
แจ้งใหญ่ครับ เป็นถนนที่ท่านได้รับความเดือดร้อน มาหลายปีครับ 
ตั้งแต่เข้าร่วมประชุมมานะครับ ถ้ามีช่วงเป็นเดือนที่จะให้ออกสำรวจ 
ผมอยากจะให้กองช่าง ประสานกับสมาชิก โดยเฉพาะพ่ีน้อง สจ. 
ปลายปีนี้ก็จะหมดวาระกันแล้วครับ พอที่จะได้ช่วยเหลือพ่ีน้อง ก่อนที่
จะหมดวาระ หรือพอที่จะได้ใช้ในการหาเสียง ว่าได้ประชาสัมพันธ์              
ได้ของบประมาณนะครับ ก็ขอฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ ท่านครับ   
ครับ มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญท่านสมปองครับ       
 
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะ
ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
ผมนายสมปอง บัวพิม จากคอนสวรรค์ครับ เขต 2  ครับขออนุญาต
พูดถึงถนนเส้นทางนี้นะครับ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินั้น
รับผิดชอบเส้นทางของอำเภอคอนสวรรค์ ทั้งหมด 9 เส้นทาง และ
เส้นทางที่ พูดถึงขณะนี้จาก 2054 ไปจนถึงบ้านหนองหญ้าขาว                 
ก็เป็นระยะทาง 5 กิโลเศษ ซึ่งงบประมาณที่ ได้จากเงินอุดหนุน            
เฉพาะกิจก็  3 กิโลเศษ ในส่วนนี้อยากจะแจ้งสมาชิกทุกท่านว่าถนน
เส้นนี้นะครับว่าตั้งแต่กระผมได้เป็น สจ. มา 11 ปี ก็ยังไม่มีการแก้ไข 
แล้วก็เป็นถนนลูกรัง ซึ่งทุก ๆ ปีนั้นกระผมได้ออกค่าเชื้อเพลิง แล้วกระผม
ได้ว่าจ้างทางรถเกรดเดอร์ของเอกชนไปเกรดเดอร์ทุก ๆ ปี ๆ ละ 2 ครั้ง              
นะครับ ในส่วนนี้เป็นถนนของ อบจ. ดังนั้นเพ่ือนสมาชิกที่อภิปรายนะครับ 
ก็ขอให้ได้สนับสนุนส่งเสริมเพ่ือที่จะให้พ่ีน้องประชาชนได้สัญจรไปมา
สะดวกยิ่งขึ้นนะครับ ถนนบ้านหนองหญ้าขาวจาก 2054 ก็ขอขอบพระคุณ
ล่วงหน้าอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ 
มีท่านใดที่จะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ เชิญท่านชาญณรงค์
ครับ 
เรียนท่านประธานครับนิดเดียวครับสุดท้าย น่าจะเป็นท้าย ๆ แล้วนะ
ครับ แล้วก็ยินดีกับอำเภอคอนสวรรค์นะครับ เชื่อนะครับ ว่าสมาชิก
ทั้ง 36 เขต ว่าไม่มีใครไม่ยกมือนะครับ นอกจากท่านประธานเพราะว่า
ท่านประธานสงวนสิทธินะครับ ขออนุญาตนะครับ ก็คือด้วยความ
เคารพครับ ผมยังไม่ได้คำตอบเลยครับ ว่าเดือนไหนที่จะส่งแผนฯ หรือ
ว่าผมจะได้เข้าคิวในการขอครับ ขอมี 2 อย่างครับท่านประธานด้วย
ความเคารพครับ ขอแล้วได้กับขอแล้วไม่ได้ครับ ไม่ขอไม่มีทางได้ครับ
ขอบคุณครับท่านครับ 
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ท่านชาญณรงค์ คือคณะผู้บริหารจะขอตอบในวาระอ่ืน ๆ นะครับ ใน
ญัตติฯ ในเรื่องของโอนเงินงบประมาณตรงนี้ก่อนนะครับ ส่วนสมาชิก
ที่จะถามก็ให้ผู้บริหารตอบในวาระอ่ืน ๆ นะครับ มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายในญัตตินี้ไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีประธานจะขอมตินะ
ครับ เชิญเลขานับองค์ประชุมครับ สมาชิกฯ ทั้งหมด  24 ท่าน รวม
ประธานและเลขานะครับ ประธานจะขอมตินะครับ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ  พ .ศ. 2567 ไปตั้ งจ่ายรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0086 แยกทางหลวง 2054 - 
บ้านหนองหญ้าขาว ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัด
ชัยภูมิ (กองช่าง) กรุณายกมือด้วยครับ เห็นชอบทั้งหมด  23 ท่าน 
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบมีไหมครับ ไม่มีนะครับ เป็นงดออกเสียง 
1 ท่าน สรุปมติเห็นชอบ 23 ท่าน มติเป็นเอกฉันท์ครับ 
เรื่องอ่ืน ๆ เชิญท่านพลเรือเอกสุวิทย์ ธาระรูปครับ ท่านรองนายกครับ 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่านคณะ
ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่านครับ สำหรับคำถามสมาชิกสภา          
ผู้ทรงเกียรติ อำเภอภักดีชุมพล เดี๋ยวผมจะให้ผู้อำนวยการกองช่าง
และผู้อำนวยการกองยุทธศาตร์นะครับ ถ้าเผื่อมีอะไรเพ่ิมเติมเพราะ
มันเกี่ยวกับแผนในรายละเอียดนะครับ แล้วก็ให้กำหนดทามไลน์ชี้แจง
ให้กับท่านสมาชิกสภาแห่งนี้ทราบ เชิญครับ 
ครับเชิญท่าน ผอ.กองช่างก่อนนะครับ แล้วก็ไป ผอ.กองยุทธ์ฯ ครับ
เชิญครับ เรียนเชิญท่าน ผอ.กองช่างครับ 
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ                
ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้ารับการฟังประชุมทุกท่านครับ            
ผมนายนเรศ รักเพ็ง ผู้อำนวยการกองช่างครับ ขออนุญาตตอบคำถาม
ท่าน สจ.เขต อำเภอภักดีชุมพลนะครับ  ประเด็นการของบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจนะครับ ว่าจะขอห้วงไหนนะครับ โดยปฏิทินแล้ว
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจะต้องคีย์ข้อมูลในห้วงเดือนธันวาคมของทุกปี
จะต้องคีย์ข้อมูลเข้าไปแล้วในระบบว่าจะมีโครงการไหนที่ ว่าทาง
ท้องถิ่นต้องการ เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีข้อมูลก่อนธันวาคม ก็คือ
ท่านจะต้องเตรียมพร้อมในการสำรวจเข้าแผนฯ แล้วก็ประชาคม                
ให้ครบกระบวนการถึงจะนำข้อมูลไปเข้าแผนฯ เราถึงจะคีย์ข้อมูลได้
นะครับ ในส่วนข้อบัญญัติฯ นะครับ เราจะเสนอทุกปีจะเสนอก่อน
วันที่  15 สิงหาคมนะครับ เพราะฉะนั้นในส่วนแผนฯ ช่วงเดือน
เมษายนถึงพฤษภาคมจะต้องดำเนินการทำแผนนะครับ เมษายน – 
พฤษภาคม ดำเนินการเข้าแผนฯ คือจะไปเข้าข้อบัญญัติก็เช่นเดียวกัน 

/นะครับ... 
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นะครับ ขบวนการมันจะต้องเริ่มก่อนเมษายน เพราะฉะนั้นผมคิดว่า
ตุลาคมก็ต้องเริ่มแต่งตัวได้แล้วนะครับ เริ่มจากยื่นคำร้องขอเริ่ม
ประชาคมมาว่าจะเอาโครงการไหน ซึ่งอยู่ในเขตของท่านนะครับ   
ท่านจะทยอยส่งเข้ามา แล้วผมก็จะเริ่มจัดนะครับ ชุดสำรวจไปสำรวจ
ประมาณการเข้าแผนฯ อีกทีนะครับ ถึงจะเป็นกระบวนการเข้า
ข้อบัญญัติฯ แล้วก็คีย์ข้อมูลเงินอุดหนุนเฉพาะกิจได้นะครับ ขอบคุณครับ  
ครับตอนนี้อยู่ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ อยู่ครับ มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายอีกไหมครับ เชิญท่านอภิสิทธิ์ครับ 
 
ครับ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการ เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน นายอภิสิทธิ์ เวียนวิเศษ  
อ.แก้งคร้อ เขต 2 ในนามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ท่านประธานครับที่จริงแล้วนะครับ อย่างที่เพ่ือนสมาชิกได้               
ลุกขึ้นอภิปราย เกี่ยวกับการทำโครงการนะครับ ขอรับการสนับสนุน
เงินอุดหนุน และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจพิเศษ นี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ           
ทุกปีทุกสมัย และอยู่ในยุคสมัยของเพ่ือนสมาชิกพ่ึงได้เข้ามานะครับ 
ตัวกระผมเองนะครับ ได้ทำโครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน
อุดหนุนเฉพาะกิจพิเศษมาโดยตลอดนะครับ อย่างที่ผมนำเรียนว่าถนน
ในเขตรับผิดชอบของผมเอง ก็คือถนนในตำนานสระแต้ – หนองผักหลอด 
ถามว่าทำไมไม่ได้สักที ก็เช่นกันกับเพ่ือนสมาชิกนะครับ ว่าคนที่อนุมัติ
งบประมาณคือรัฐบาลแต่คนไปติดตาม ก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ซ่ึงเป็นคนที่ดูแลรับผิดชอบในเขตพ้ืนที่นั้น ผมทราบดีนะครับ ถนนเส้น
ที่ทางเพ่ือนสมาชิกของอำเภอคอนสวรรค์ ได้งบประมาณมาถนนเส้นนี้
พวกเราได้คุยกันนะครับ และขอความกรุณาจากท่านสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ ช่วยไปติดตามให้
หน่อยนะครับ ถนนเส้นนี้เป็นถนนลูกรังนะครับ ตั้งแต่หลายทศวรรษ
มาแล้วครับ และเป็นถนนพ่อแม่พ่ีน้องชาวอำเภอคอนสวรรค์เดือดร้อน 
ถนนเส้นนี้ผมได้นะครับ นำรถเกรดเดอร์ไปช่วยนะครับ ปรับเปลี่ยนนะครับ 
ปีละ 2 ครั้ง ก็ด้วยความนะครับ เห็นใจนะครับ พ่ีน้องเพ่ือนสมาชิก
พวกเราแต่ก็ได้ข่าวได้ทราบข่าวดีนะครับ จากทางผู้แทนราษฎรท่านส่ง
ข่าวว่าท่านประสานนะครับ สำนักงบฯ ติดตามเกี่ยวกับโครงการนี้ ท่านก็ส่ง
ข่าวมาบอกว่าโอเค ทางสำนักงบฯ ได้อนุมัติงบประมาณลงมาก็เป็นที่ดี
ใจของพวกเรานะครับ แม้จะไม่ใช่เขตของผมเอง ซึ่งไม่ใช่สระแต้ – หนองผัก
หลอด แล้วก็ซำมูลนาค – ห้วยหว้านไพร ถามว่าถนนสระแต้ – หนองผัก
หลอด และห้วยหว้านไพร – ซำมูลนาค – ห้วยหว้านไพร ผมเคยพาเพ่ือน
สมาชิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสมปอง บัวพิมพ์ ขออนุญาตเอ่ยนาม
ท่านนะครับ จะไปดูถนนเส้นนี้ที่ผมลุกขึ้นอภิปรายมาโดยตลอดนะ
ครับ ว่ามันเกิดความเสียหายครั้งแล้วครั้งเล่านะครับแต่ก็ทราบข่าวนะ
ครับตั้งแต่ปี 2551 บอกว่าจะได้งบประมาณจะได้งบประมาณสุดท้าย
ไปลงที่เขตบ้านแท่น – ภูเขียวมันเส้นทางเส้นนี้ 
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นะครับ สจ.นะครับ เพ่ือนสมาชิกที่ดูแลถนนเส้นนี้อยู่ทั้งหมด 4 ท่าน
แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ ผมก็ได้ทักท้วง ๆ ติงไปนะครับ ในสภาทรง
เกียรติแห่งนี้ว่าทำไมเขตรับผิดชอบของผมไม่ได้งบประมาณสักที                
จนมาป่านนี้ก็ยังไม่ได้เลย ถามว่าน้อยใจเสียใจไหมก็มีอยู่  แต่ก็ไม่
อยากจะลุกขึ้นอภิปรายมากนะครับ เห็นเพ่ือนสมาชิกน้อง ๆ นะครับ 
ลุกขึ้นอภิปราย เกี่ยวกับถนนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิเรา ที่ไม่ได้รับงบประมาณเข้ามาดูแลนะครับ ในส่วนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเรา คณะผู้บริหารเราก็ทราบดี
งบประมาณมันไม่มีจริง ๆ แล้วเมื่อปีที่แล้ว 2 ปีที่แล้วรัฐบาลก็
ง่อนแง่นทาง อปท. ท้องถิ่นพวกเรานะครับ โดนตัดงบประมาณไป             
นะครับ 30% ผมก็เข้าใจ แต่ไม่รู้จะไปโอดโอยกับใครนะครับ จะมา
ยุคนี้รัฐบาลก็เพ่ิงจัดตั้งรัฐบาลเสร็จก็เพ่ิงประชุมงบประมาณพ่ึงเสร็จ  
ก็ไม่ทราบว่าจะตัดงบประมาณเราอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเงินรัฐบาลก็ไม่
มีนะครับ ดิจิทัลวอลเล็ต ก็ไม่ทราบว่าจะได้ใช้หรือเปล่า นี่คือปัญหา            
ที่มันพอกพูนมา ไม่รู้จะทำอย่างไรนะครับ ก็อยากจะนำเรียนต่อท่าน
ประธานนะครับ ว่าพวกเราก็ได้แต่ตั้งใจและปีนี้เป็นปีสุดท้ายนะครับ 
ธันวาคมนี้ก็คงจะแยกย้ายกันไปหาเสียงนะครับ แต่ก็อยากจะได้
งบประมาณในส่วนหนึ่งไปลงพ้ืนที่บ้าง ก็อย่างที่เพ่ือนสมาชิกได้นำเรียน 
แต่ก็ไม่ทราบว่างบประมาณในส่วนนั้นที่จะไปลงพื้นที่ในเขตละ 3 ล้าน 
ท่านจะได้ทำอะไรหรือเปล่านะครับ ก็อยากจะฝากท่านประธานนะ
ครับ ถึงคณะผู้บริหารนะครับ ว่าสิ่งไหนที่จะพอช่วยพวกเราได้ เพ่ือน
สมาชิกทุกคนได้ ในทุกเขตพ้ืนที่ 36 ท่าน 36 เขต พอได้มีสิ่งที่ไปอ้าง
ชาวบ้านนะครับ ว่าได้ทำอะไรให้พ่ีน้องประชาชนบ้างนะครับ 4 ปีที่
ผ่านมาเราได้อะไรนะครับ นี่คือประเด็นอยากจะขอความกรุณา             
นะครับท่านประธานถึงคณะผู้บริหารนะครับว่าช่วยพิจารณาด้วย               
นะครับ ขอบคุณมากครับ 
ครับมีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับเชิญท่านวรวิทย์ ครับ และเรียน
เชิญท่านรองอภิสิทธิ์ ขึ้นบัลลังก์ด้วยครับ 
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ ท่าน สจ. ผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมรับ
ฟังการประชุมทุกท่านครับ กระผมนายวรวิทย์ อุระวัฒนพันธ์นะครับ 
ส.อบจ.ชัยภูมิ เขตจัตุรัสครับ ของผมก็มีเรื่องจะขอบคุณท่านนายก
ท่านรองนายกฯ และผู้มีส่วนร่วมทุกท่านนะครับ สืบเนื่องจากที่เขต
ของกระผม เขต อ.จัตุรัส ถนนสายเส้นทางสายทาง 201 หนองลุมพุก
นะครับ ได้รับการแก้ไขเมื่อวันที่ 8 ถึงวันที่ 13 นะครับ ได้มีการไป
ซ่อมแซมถนน ซึ่งได้รับความเสียหายเขตหนองลุมพุกนะครับ ก็ได้รับ
การแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ขอขอบพระคุณท่านนายกและ
คณะผู้บริหาร หัวหน้ากองช่างด้วยนะครับ ตอนนี้ก็เรียบร้อยดีครับ
แล้วตอนนี้เห็นเครื่องจักรของเราก็เคลื่อนย้ายไปอีกเขตหนึ่งตอนนี้เป็น 
เขต 2 ของท่าน สจ. มนตรีนะครับ ขออนุญาตที่เอ่ยนาม 
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นะครับ ตอนนี้ก็ทราบว่าเครื่องจักรได้ย้ายไปอยู่ใน เขตสจ.มนตรี              
นะครับ เผื่อท่าน สจ. ทุกท่านอยากจะทราบนะครับ แต่ตอนนี้ทราบ
ว่าหินยังไม่มีนะครับ ตอนนี้ก็เครื่องจักรลงไปแล้วนะครับ แต่ว่าหินยัง
ไม่มีก็รออยู่นะครับ ตอนนี้ก็ผมก็เลยเป็นตัวแทนบอกท่าน สจ. ทุกท่าน
นะครับ ก็ขอขอบพระคุณท่านมากครับ ชาวบ้านดีใจมากครับ 4 วันที่
อยู่กับผมนะครับ ชาวบ้านก็ดีใจตรงนั้นเป็นตลาดนะครับ แล้วก็เป็น
ศูนย์เด็ก ตอนนี้ก็ไม่มีฝุ่นไม่ฟุ้งกระจายชาวบ้านก็ขอบพระคุณมาทาง
อบจ. เป็นอย่างสูงครับ ผมขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณครับ 
ครับเชิญครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ในวาระอ่ืน ๆ นะครับ ก็อันดับ
แรกครับ ต้องขอบคุณฝ่ายบริหารครับที่จัดชุดบาดาลลงภักดีชุมพล
ครับ เที่ยวนี้แต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือสูบได้ 7 นาทีครับ แล้วมันก็ไม่
ทำหน้าที่ของมันอีกเลยครับ  ก็คือตอนนี้ก็คือมี  1 ปัญหาที่ เป็น                 
บ่อบาดาลที่มีปัญหานะครับ ของภักดีชุมพล ก็คือบ้านซับภูทองครับ
เจาะใช้น้ำได้ประมาณ 7 นาที แล้วน้ำมันก็อันตรธานหายไปเลยครับ
ตอนนี้พอทราบว่าเครื่องจักรได้ออกจากพ้ืนที่ของภักดีชุมพลไปแล้ว 
นะครับ ก็คงจะไปรอเข้าคิวอีกครั้งต่อไป เรื่องที่อยากจะทำความเข้าใจ
นะครับ ตามที่ทางผอ.กองช่างได้อธิบายหรือตอบคำถามให้กับเพ่ือน
สมาชิกให้ทราบ เข้าใจให้ตรงกัน ว่ากรณีที่ถ้าเราประกาศใช้ข้อบัญญัติ
นะครับ หลังจากนั้นก็คือเตรียมตัวที่จะทำงบขออุดหนุนเฉพาะกิจ             
ตรงนี้ ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับนะครับ ตรงนี้ก็เป็นคำถามเพราะว่า
หลายพ้ืนที่นะครับ อย่างเพ่ือนสมาชิกบางคนบางท่านก็ไม่ทราบจริง ๆ
นะครับ ผมก็เพ่ิงจะกระจ่างแจ้งวันนี้แหละครับ ว่าจะต้องอยู่ในพ้ืนที่
หรือเป็นถนนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ที่ เรา
รับผิดชอบโดยตรงที่จะของบประมาณตรงนี้ได้หลายคนหลายท่านก็ไม่
ทราบก็เพ่ิงจะได้ทราบจากท่านผู้บริหารวันนี้แหละครับ ว่าต้องเป็น
สายทางที่อยู่รับผิดชอบของเรานะครับ นึกว่าทุกสายทางจะขอได้             
นะครับ เรื่องถัดมาครับต้องขอขอบคุณนะครับ กองสวัสดิการฯ ซึ่ง
วันนี้ผมก็ได้นำบ้านพักผู้ พิการที่นโยบายของท่านนายกฯ นะครับ 
งบประมาณ 17 ล้านให้บ้านละไม่เกิน 50,000 บาท ที่เข้าสู่สภาฯ แห่งนี้ 
อาทิตย์ที่แล้วมา 6 ครับ อาทิตย์นี้มาเพ่ิมอีก 18 ครับ รวมเป็น 24       
ก็อย่างไร ถ้าจะลงพ้ืนที่วันไหนนะครับ ขออนุญาตกองสวัสดิการฯ                 
ก็ประสานได้ตลอดเวลาครับ หลายพ้ืนที่นะครับท่าน แต่อย่างไรก็ฝาก
ภักดีชุมพลด้วยครับ ไม่รู้อยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังของเจ้าพ่อนะครับ ก็
ขออนุญาตอภิปรายในช่วงนี้ก่อนครับขอบคุณครับ 
ครับมีสมาชิกท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มี
นะครับ ประธานจะนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 4              
ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น.  

 
/ณ ห้อง... 



๓๐ 
 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ชั้น 3 นะครับ 
และขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านนะครับที่  ได้รับเอกสารระเบียบ
วาระการประชุมจากเจ้าหน้าที่ในวันนี้ได้กรุณานะครับ นำมาประชุมสภา    
ในวันที่และวันเวลาดังกล่าวด้วยนะครับ ปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา             15.30 น. 

รายงานฉบับนี้   เป็นรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  สมัยสามัญ  สมัยแรก   
ครั้งที่  3  ประจำปี พ.ศ.2567  วันพุธที่  21  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  เวลา 14.00 น.   ณ  ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

      
                                                                               

        (ลงชื่อ) .........................................................  
                 (นายสมปอง  บัวพิม) 
             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ฟังเทปและตรวจแล้ว  เห็นว่ารายงานการประชุม
ครั้งนี้   ได้จัดทำตามถ้อยคำที่อภิปราย  และตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้อง  จึงรับรองและได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน 

 

 
(ลงชื่อ) .......................................................ประธานกรรมการ 
             (นายวรวิทย์  อุระวัฒนพันธุ์) 
 
 
 (ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
     (นางสาวจารุวรณ  จังหวะ) 
 
 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
              (นายชาญณรงค์  ผดุงขวัญ) 
 
 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ/เลขานุการ 

   (นางสาววิววิกา  กล้าแท้) 
 
 
 
 


